

Số: 23 /BC-UBND

Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 02 năm 2019

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành án phạt tù; người bị áp dụng biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021”

Thực hiện Quyết định số 2045/QĐ-TTg ngày 19/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành án phạt tù, người bị áp dụng biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021” (sau đây viết tắt là Đề án), Công văn số 2905/BCĐ ngày 14/11/2018 của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Bộ Công an về việc báo cáo kết quả thực hiện Đề án, UBND tỉnh Quảng Ngãi báo cáo kết quả thực hiện năm 2018 như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI

1. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 14/5/2018 về thực hiện Đề án (viết tắt là Kế hoạch số 70). Trong đó, giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ngành có liên quan (được viết tắt cơ quan, địa phương) hướng dẫn thực hiện Kế hoạch 70/KH-UBND; đồng thời, chỉ đạo và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm được giao theo những nội dung của Đề án.

2. Theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, các sở, ngành có liên quan, các huyện, thành phố tiến hành xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện Kế hoạch 70/KH-UBND. Đến nay, có 05/08 đơn vị cấp tỉnh^[1] và 07/14 UBND các huyện, thành phố^[2] có báo cáo kết quả thực hiện Đề án trong năm 2018 gửi về đơn vị thường trực Công an tỉnh. Công an tỉnh đã ban hành 04 công văn hướng dẫn các cơ quan, địa phương thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ của Đề án và UBND các huyện, thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo ban, ngành, đoàn thể và cấp xã thực hiện nhiệm vụ của Đề án.

II. KẾT QUẢ CÁC MẶT CÔNG TÁC

^[1] Các đơn vị đã báo cáo: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Luật gia tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Các đơn vị chưa báo cáo: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài chính.

^[2] Các đơn vị đã báo cáo: UBND các huyện Sơn Tịnh, Ba Tơ, Đức Phổ, Trà Bồng, Lý Sơn, Sơn Hà và thành phố Quảng Ngãi.

1. Công tác tổ chức điều tra, khảo sát đánh giá nhu cầu thông tin pháp luật của từng nhóm đối tượng

Chỉ đạo Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố tiến hành tổ chức điều tra, khảo sát đánh giá nhu cầu thông tin pháp luật của từng nhóm đối tượng thuộc Đề án, kết quả như sau:

- Nhóm đối tượng là người đang chấp hành án phạt tù tại Trại tạm giam, Nhà tạm giữ: 22 phạm nhân; số người là người bị tạm giữ, người bị tạm giam: 171 người.

- Nhóm đối tượng là người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn: 17 người; số người đang chấp hành án tại xã, phường, thị trấn: 128 người (*chấp hành án treo: 126, án phạt cải tạo không giam giữ: 11, cấm hành nghề: 01*); số người đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù: 29 người; số người được đặc xá, người chấp hành án phạt tù về cư trú tại địa phương chưa xóa án tích theo quy định: 987 người; số người được tha tù trước thời hạn có điều kiện: 53 người.

- Nhóm đối tượng là người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc: 02 người; số người là thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ đã được đưa vào cơ sở trợ giúp xã hội: 33 người.

2. Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức phù hợp với đặc điểm của từng nhóm đối tượng, bảo đảm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đạt hiệu quả cao và đúng định hướng

- Trại tạm giam Công an tỉnh, Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện, thành phố phối hợp với Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân các cấp thông qua công tác giáo dục cho phạm nhân đã tổ chức giáo dục pháp luật, giáo dục công dân theo các chương trình riêng biệt với các nội dung đa dạng, phong phú, phù hợp đối với từng đối tượng cụ thể (*phạm nhân mới đến chấp hành án, đang chấp hành án và sắp chấp hành xong án phạt tù*); khi tiếp nhận người bị tạm giữ, người bị tạm giam, Trại tạm giam, Nhà tạm giữ quán triệt, phổ biến Nội quy cơ sở giam giữ, quyền và nghĩa vụ của người bị tạm giữ, người bị tạm giam, công tác quản lý giam giữ và thực hiện chế độ chính sách đối với họ; các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan đến người bị tạm giữ, người tạm giam. Trong năm 2018, đã tổ chức 03 đợt, 54 buổi giáo dục tập trung cho 1.188 lượt và giáo dục riêng lẻ cho 517 lượt người bị tạm giữ, người bị tạm giam; tổ chức 88 buổi giáo dục công dân cho 610 lượt và giáo dục riêng 40 lượt cho phạm nhân chấp hành án; mở 02 lớp, 02 buổi với 16 lượt phạm nhân theo chương trình khung giáo dục của Bộ Công an ban hành năm 2018; qua đó, người bị tạm giữ, người bị tạm giam đã chấp hành tốt nội quy cơ sở giam giữ, thành khẩn khai báo phục vụ tốt công điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Tổ chức phát động 03 đợt phong trào

can, phạm nhân tố giác tội phạm, qua đó, đã nhận được nhiều tin có giá trị phục vụ công tác quản lý, giam giữ, giáo dục, cải tạo can, phạm nhân.

- Thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý tại Trại tạm giam và Nhà tạm giữ Công an huyện, thành phố, gắn với Kế hoạch 7656/KH-UBND, ngày 11/12/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017 - 2021”. Hội Luật gia tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Trại tạm giam Công an tỉnh và Nhà tạm giữ Công an huyện, thành phố tổ chức 02 đợt phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho 50 lượt người bị tạm giam, phạm nhân; qua đó, đã phổ biến các quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, các quy định của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự và các quy định pháp luật khác có liên quan đối với quyền và nghĩa vụ của người bị tạm giữ, người bị tạm giam và phạm nhân; thông qua công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, người bị tạm giữ, người bị tạm giam và phạm nhân có ý thức chấp hành pháp luật, chấp hành tốt nội quy cơ sở giam giữ, hợp tác với cơ quan tiến hành tố tụng và khai báo thành khẩn, phục vụ tốt công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.

- Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Trại Tạm giam Công an tỉnh tổ chức sân khấu hóa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” năm 2018, có sự tham gia của 15 phạm nhân đang chấp hành án tại Trại tạm giam, Nhà tạm giữ Công an huyện, thành phố; 02 cá nhân hoàn lương tốt; 40 thanh niên chậm tiến và hơn 300 Đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh. Chương trình được tổ chức trang nghiêm, xúc động và có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Ban tổ chức đã trao 17 suất quà cho số phạm nhân đang chấp hành án và gương người hoàn lương tốt tham gia chương trình. Qua đó, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của toàn xã hội đối với những người đã một thời lầm lỗi đang học tập, lao động và cải tạo trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, động viên, khuyến khích các phạm nhân yên tâm học tập, lao động và cải tạo tốt để sớm hưởng được sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước, trở về đoàn tụ với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng. Thông qua hoạt động, nhằm giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, điều chỉnh hành vi đạo đức, lối sống của những thanh niên hư hỏng, chậm tiến, giúp họ tiến bộ, góp phần ngăn ngừa nảy sinh tội phạm.

- Công an tỉnh chỉ đạo Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, huyện và UBND cấp xã tổ chức 22 đợt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, những nhân tố tích cực, kinh nghiệm tốt, mô hình, điển hình tiên tiến trong quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng và quản lý,

giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện tại UBND 22 xã^[3] trên địa bàn tỉnh, có 1.223 lượt người tham dự.

- Công an tỉnh phối hợp với Trung tâm công tác xã hội tỉnh thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi tổ chức 02 đợt tuyên truyền đối với 09 lượt người nghiện ma túy (*cai nghiện bắt buộc 04 lượt, cai nghiện tự nguyện 05 lượt*); 03 đợt tuyên truyền đối với thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ đã được đưa vào cơ sở trợ giúp xã hội, có 54 lượt người tham gia. Nội dung tuyên truyền là các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, địa phương đối với người sau cai nghiện; những mô hình, điển hình cai nghiện thành công, ổn định cuộc sống đối với người nghiện ma túy đang cai nghiện để họ xóa bỏ mặc cảm, phấn đấu cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Đối với số người là thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ đã được đưa vào cơ sở trợ giúp xã hội, tập trung phổ biến Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Trẻ em; các quyền nghĩa vụ của thanh, thiếu niên, tác hại và hậu quả của việc vi phạm pháp luật; tư vấn kỹ năng, nếp sống văn hóa, bài trừ tệ nạn xã hội; lồng ghép chương trình dạy văn hóa, dạy nghề, hoạt động văn nghệ, thể thao... Qua đó, đã tuyên truyền các kiến thức pháp luật cần thiết đến từng đối tượng, dần hình thành thói quen tìm hiểu và chấp hành các quy định của pháp luật.

3. Xây dựng, học tập mô hình điển về phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng

Công an tỉnh chủ trì, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức nghiên cứu, đề xuất thí điểm áp dụng mô hình điển tại các đơn vị cơ sở, địa phương còn nhiều khó khăn, bất cập trong phổ biến giáo dục pháp luật, để tập trung tháo gỡ những tồn tại, hạn chế góp phần nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong tình hình mới; đồng thời, tổ chức trao đổi, học tập kinh nghiệm mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật đạt hiệu quả. Qua đó, đã phát hiện và nhân rộng nhiều mô hình, câu lạc bộ^[4] trên địa bàn toàn tỉnh, góp phần hiệu quả vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

4. Xây dựng các chuyên mục về phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng của Đề án trên phương tiện thông tin đại chúng, gắn với ứng dụng công nghệ thông tin

^[3] Các xã: Đức Lợi, Đức Thắng, Đức Hiệp, Đức Phong, Đức Tân (huyện Mộ Đức); các xã Tịnh Sơn, Tịnh Giang, Tịnh Đông, Tịnh Hà, Tịnh Phong (huyện Sơn Tịnh); các xã Nghĩa Kỳ, Nghĩa Hòa, Nghĩa Điền (huyện Tư Nghĩa); các xã Ba Động, Ba Thành (huyện Ba Tơ); các xã Bình Long, Bình Minh (huyện Bình Sơn); các xã Phổ Thuận, Phổ Phong (huyện Đức Phổ); các xã Hành Phước (huyện Nghĩa Hành); xã Trà Búi (huyện Trà Bồng); xã Tịnh Kỳ (thành phố Quảng Ngãi).

^[4] Điển hình như: Câu lạc bộ "*Phòng, chống bạo lực gia đình, quản lý con em không phạm tội*", "*Phòng chống tội phạm*", "*Phụ nữ với pháp luật*", "*Tuổi vị thành niên*" ở huyện Sơn Tịnh và thành phố Quảng Ngãi; mô hình "*Khu dân cư không có tệ nạn mại dâm, ma túy*" ở huyện Đức Phổ...

Chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi phối hợp với Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố xây dựng và phát hành phim, phóng sự, tiểu phẩm có lồng ghép nội dung cần tuyên truyền, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến, gương người tốt việc tốt được cập nhật, phổ biến trên các trang mạng xã hội, trang thông tin điện tử, công thông tin điện tử của các cơ quan, tổ chức có liên quan.

5. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho các chủ thể thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, cá nhân được giao nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và đội ngũ hội viên các hội, đoàn thể

- Công an tỉnh tổ chức 02 đợt tập huấn công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật, gắn công tác tuyên truyền theo các nội dung của Đề án cho lãnh đạo chủ chốt của Công an các đơn vị, địa phương; kiện toàn và chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên, hội viên Hội luật gia Công an tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trên từng tuyến, lĩnh vực, địa bàn quản lý.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội mở 15 lớp tập huấn nâng cao năng lực quản lý, cai nghiện ma túy và chuyên môn nghiệp vụ, có 1.250 lượt cán bộ làm công tác quản lý, cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện tại cộng đồng, trong đó chủ yếu là cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội cấp huyện, xã, thành viên đội công tác xã hội tình nguyện.

- Trung tâm tư vấn pháp luật thuộc Hội Luật gia tỉnh xây dựng mạng lưới cộng tác viên gồm 63 người; trong đó, có 21 báo cáo viên cấp tỉnh, 04 luật sư, 05 trợ giúp viên pháp lý và 33 Luật gia (*Trưởng, Phó Trưởng phòng, chuyên viên sở, ngành tỉnh, báo cáo viên cấp huyện*).

- UBND huyện, thành phố (do lực lượng Công an chủ trì) đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho các chủ thể thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, cá nhân được giao nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và đội ngũ hội viên các đoàn thể trên địa bàn.

6. Rà soát nhu cầu về trang bị, cơ sở vật chất phục vụ thực hiện Đề án và trang bị theo yêu cầu thực tế của các cơ sở, địa phương bảo đảm đầu tư có trọng điểm, tiết kiệm, hiệu quả

Hầu hết các cơ quan, địa phương đều có nhu cầu thực tế và đề xuất trang bị hệ thống màn hình, máy chiếu, máy vi tính xách tay, công tác tập huấn, kinh phí hỗ trợ người không được hưởng lương từ ngân sách thực hiện công tác tuyên truyền... để phục vụ, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các nhóm đối tượng thuộc phạm vi của Đề án tại địa phương; nhiều cơ sở giam giữ đề xuất nâng cấp hoặc trang bị mới trang thiết bị theo hướng mỗi buồng giam, phòng ở của người bị tạm giữ, người bị tạm giam và phạm nhân đều được trang bị tivi, loa phóng thanh để truyền tải các nội dung tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật.

7. Khuyến khích, huy động sự tham gia của các đoàn thể, tổ chức trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng của Đề án

Chỉ đạo các cơ quan, địa phương tích cực huy động và tạo điều kiện thuận lợi cho các hội, đoàn thể, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp, các tổ chức trong và ngoài nước tham gia hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng của Đề án thông qua các chương trình phổ biến, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, tư vấn tâm lý, tư vấn việc làm; tham gia hỗ trợ, cung cấp trang thiết bị phục vụ phổ biến, giáo dục pháp luật theo đúng quy định đạt hiệu quả.

III. NHẬN XÉT, ĐỀ NGHỊ

1. Nhận xét

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công an, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động chỉ đạo Công an tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố tích cực triển khai thực hiện các nội dung Đề án trên địa bàn tỉnh. Quá trình tổ chức, đã huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị; bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu và nội dung của Đề án, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật đối với các đối tượng được phổ biến, giáo dục pháp luật của Đề án; đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, góp phần phòng ngừa tội phạm, tái phạm tội và các hành vi vi phạm pháp luật khác do thiếu hiểu biết về pháp luật, hỗ trợ các đối tượng thuộc phạm vi Đề án tái hòa nhập cộng đồng, bảo đảm quyền được học tập, tìm hiểu pháp luật.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện một số nội dung của Đề án còn chậm so với yêu cầu, UBND một số huyện chưa kịp thời xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án; kinh phí thực hiện Đề án năm 2018 chưa được trang cấp nên việc thực hiện các nội dung còn chậm; các trang, thiết bị phục vụ công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, tập huấn như màn hình, máy chiếu, máy tính xách tay... chưa được trang cấp kịp thời nên chưa phát huy hết hiệu quả của công tác này; công tác tổ chức tập huấn bồi dưỡng cho các chủ thể hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chưa được thực hiện nên các đơn vị, địa phương còn gặp nhiều khó khăn. Đối tượng của Đề án đa dạng, diện rộng và đặc thù (06 nhóm đối tượng), lực lượng Công an các cấp là đơn vị chủ trì thực hiện Đề án, tuy nhiên công tác phối hợp gặp một số khó khăn, vướng mắc do các đơn vị khác thường khoán trắng cho lực lượng Công an trong việc thực hiện lĩnh vực này. Mặt khác, việc huy động, khuyến khích sự tham gia của các đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan hành nghề pháp luật, nhà trường, cộng đồng dân cư, tổ hòa giải cơ sở, trưởng thôn, trưởng bản, những người có uy tín trong cộng đồng và gia đình trong việc phổ biến, tuyên truyền pháp luật cho 06 nhóm đối tượng của Đề án rất khó vì còn tâm lý e ngại hoặc kỳ thị; chưa có chính sách hỗ trợ cho người những thực hiện công tác tuyên truyền; bên cạnh đó, còn có quan điểm cho rằng đây là những công

việc “*ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng*” nên né tránh hoặc làm việc qua loa, thiếu tinh thần trách nhiệm. Ngân sách UBND cấp huyện, xã hạn chế nên chưa thể cân đối, bố trí để bảo đảm phục vụ có hiệu quả công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật cho Đề án; biên chế còn mỏng, đảm nhận nhiều nhiệm vụ chuyên môn nên hiệu quả công tác triển khai thực hiện Đề án chưa cao.

2. Kiến nghị, đề xuất

a. Đề nghị Chính phủ:

- Chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo của Đề án nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả của thực hiện Đề án hoặc giao từ Trung ương đến địa phương để thống nhất chỉ huy, mệnh lệnh đối với các cơ quan, đơn vị.

- Chỉ đạo các cơ quan thông tin và báo chí phối hợp với các cơ quan, địa phương xây dựng các chuyên mục, chuyên trang, dành thời lượng phát sóng, phát thanh; các mô hình, điển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật... trên sóng phát thanh, truyền hình để nâng cao hiệu quả thiết thực của Đề án.

b. Đề nghị Bộ Công an: Biên soạn các tài liệu pháp luật, tài liệu nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi Đề án; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho các chủ thể thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; trang bị cơ sở vật chất (hệ thống màn hình, máy chiếu, máy vi tính xách tay) để phục vụ công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật cho các nhóm đối tượng thuộc phạm vi của Đề án.

IV. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN ĐẾN

1. Chỉ đạo từng cơ quan, đơn vị chủ trì xây dựng lịch cụ thể hóa các nhiệm vụ theo từng giai đoạn để thực hiện các nội dung của Đề án; quyết liệt chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện các nội dung của Đề án và đánh giá hiệu quả, tác động của Đề án trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện quy chế phối hợp trong phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng thuộc phạm vi của Đề án.

2. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác đổi mới, đa dạng hóa các nội dung hình thức phù hợp với đặc điểm của từng nhóm đối tượng, bảo đảm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đạt hiệu quả cao đúng định hướng của Đề án.

3. Tăng cường chỉ đạo xây dựng và nhân rộng các mô hình điển về phổ biến, giáo dục pháp luật cho các nhóm đối tượng thuộc phạm vi của Đề án; đồng thời, chỉ đạo tổ chức xây dựng các chuyên mục (phim, phóng sự, tiểu phẩm có lồng ghép nội dung tuyên truyền, gương người tốt, việc tốt) về phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng.

4. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho các chủ thể trực tiếp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cùng cấp và cán bộ, cá nhân được giao nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn. Đồng thời, rà soát về nhu


cầu và đề xuất trang thiết bị theo yêu cầu thực tế của các cơ sở, địa phương phục vụ tốt các nhiệm vụ của Đề án.

5. Tích cực khuyến khích, huy động sự tham gia của các hội, đoàn thể cộng đồng dân cư, doanh nghiệp, các tổ chức trong và ngoài nước tham gia hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng của Đề án./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ (*báo cáo*);
- V03, C11 - Bộ Công an (*báo cáo*);
- Thường trực Tỉnh ủy (*báo cáo*);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông;
- Công an tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Hội Luật gia tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP, CBTH;
- Lưu VT, NCBdv35.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Phan Ngọc Căng